

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH THÁI NGUYÊN...

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi cùng đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên trồng cây lưu niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã cảm ơn những tình cảm chân thành do đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dành tặng đồng thời giới thiệu tới đoàn về quần thể công trình Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân". Đây là dự án quan trọng với quy mô lớn, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Công trình được khởi công đúng dịp được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình văn hóa để người dân thể hiện lòng tri ân vị Cha già của dân tộc.

ĐẢNG ỦY QUẢN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm trang trọng, chu đáo. Đặc biệt, đã chỉ đạo thành lập 16 tổ công tác với hơn 1.000 lượt cán bộ có kinh nghiệm tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện gắn với phát động thi đua "Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả". Cũng trong quý I đã điều động 40 quân nhân đi nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trên địa bàn Quận khu. Triển khai giám sát các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Quý II/2018, Đảng ủy Quận sự tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018; làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ; tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong hệ thống chính trị đã được xác định; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ tón vệt theo Quyết định số 62, số 49; số Thông tư số 28, số 202 bảo đảm chính xác, đúng người, đúng đối tượng. Đặc biệt là làm tốt công tác quản lý tư tưởng phòng ngừa "tự diễn biến".

451 ĐƠN VỊ MÁU...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến các tập thể, cá nhân đã hiến tặng những giọt máu quý giá cho người bệnh. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức để người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người; mở rộng đối tượng và tăng cường đổi mới phương pháp tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia hiến máu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sớm đề xuất tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại thu nhận máu.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tặng kỷ vật tón vinh 12 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể; UBND huyện Vũ Thư tặng giấy khen cho 10 tập thể có nhiều thành tích trong vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017.

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 01/07/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

2. UBND các huyện, thành phố:
- Chủ trì, phối hợp ngành Công an tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với ngành Xây dựng trong việc lập quy hoạch xây dựng đô thị, cấp phép xây dựng và giám sát thi công các công trình thuộc phạm vi quản lý đối với hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Không cho phép đưa vào sử dụng các công trình xây dựng khi chưa đáp ứng được các yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Rà soát quy hoạch kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; phối hợp các ngành chức năng xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nào để xảy ra cháy, nổ mà thiếu biện pháp phòng ngừa, nhắc nhở, nhắc nhở, nhắc nhở các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đã đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy

- Tổ chức rà soát, thống kê các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đã đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy, nổ của từng công trình, có biện pháp và giải pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

4. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
4.1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng và đăng phát các tin, bài có nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy; tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy", nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và phê phán hành vi vi phạm cũng như thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

4.2. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, xây dựng mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn đối với hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ, các biện pháp phòng chống sự cố hỏa chất, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, tồn trữ, kinh doanh xăng dầu; trong quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra, khắc phục kịp thời tình trạng sự cố kỹ thuật ngắn giữa sự cố cháy, nổ xảy ra trên đường dây và trạm biến áp; hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng điện tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; thanh lý, chấm dứt hợp

đồng cung ứng điện đối với các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn sử dụng điện; thực hiện việc cắt điện đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi có yêu cầu của Công an tỉnh.

4.3. Sở Xây dựng: Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước khi cấp phép xây dựng, các công trình trước khi đưa vào hoạt động phải được tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

4.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc theo quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke trước khi cấp giấy phép kinh doanh theo chức năng, thẩm quyền.

4.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động phối hợp Công an tỉnh tập huấn, tuyên truyền kiến thức cơ bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ... cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

4.6. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn phòng cháy, chữa cháy, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

4.7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong các đơn vị quân đội, doanh nghiệp do quân đội quản lý. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03/9/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa hai Bộ trong tổ chức thực

hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở quốc phòng.

4.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Theo dõi, đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, mua sắm phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy cho đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, cán bộ, công nhân viên và người lao động; củng cố, bổ sung đối tượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là kiểm tra việc sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, khả năng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ; bố trí cán bộ làm việc tại phòng, kho, căn bộ trực bảo vệ cơ quan phải qua huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu; phân công lực lượng thường trực để bảo đảm kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Nhân Chỉ thị này, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

(nhandan.com.vn) Các bệnh thường gặp trong mùa hè và có thể lây lan, bùng phát thành dịch tại cộng đồng gồm: sốt xuất huyết (SXH), tay, chân miệng (TCM), cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, thủy đậu, tiêu chảy, tả, lỵ... Để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nêu trên có hiệu quả, ngay từ bây giờ, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Y tế cần sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia tích cực hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể và người dân.



Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn nhận định: Năm 2018, tình hình dịch bệnh sẽ có những diễn biến phức tạp. Nguy cơ các bệnh mới nổi và nguy hiểm: Ebola, cúm A(H7N9), bệnh MERS-CoV... tiếp tục gia tăng tại nhiều nước trên thế giới, làm cho nguy cơ xâm nhập vào nước ta tăng theo. Tình hình dịch bệnh SXH vẫn còn có thể diễn biến phức tạp do tại nhiều nước trong khu vực số người mắc SXH vẫn duy trì ở mức cao. Sự di biến động dân cư, giao lưu đi lại giữa các vùng, miền làm gia tăng nguy cơ lan rộng và khó quản lý, kiểm soát nguồn truyền bệnh. Mặt khác, môi trường nhiều công trình xây dựng, công ty, nhà

máy, nhà trọ, lán trại và khu tập thể cũ không được quan tâm xử lý... tạo nhiều ổ nước đọng sau mưa, phát sinh các ổ bọ gậy. Thời gian tới, với khí hậu mùa hè, nhiệt độ trung bình cao là điều kiện thuận lợi cho nguồn truyền bệnh phát triển mạnh. Tại không ít địa phương việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch còn rất hạn chế, hoặc cấp muộn, không bảo đảm yêu cầu, nhất là kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phun hóa chất diệt muỗi chủ động... Ngoài ra, mùa hè là thời gian gia tăng hoạt động đi lại, du lịch, buôn bán, vận chuyển gia cầm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm hay gặp như: cúm gia cầm, ho gà, bạch hầu, sởi, rubella, viêm màng

não... Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, lỵ...) cũng có thể gia tăng do không bảo đảm an toàn thực phẩm. Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2018, đến nay, cả nước đã có gần 11.000 ca mắc SXH; gần 5.000 ca mắc bệnh TCM; gần 90 ca mắc sởi... Riêng tại Thành phố Hà Nội, đã có 59 trường hợp mắc bệnh SXH; 38 trường hợp mắc sởi; 31 trường hợp mắc bệnh TCM và hai trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn... Để ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh mùa hè, Thủ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng: Ngay từ bây giờ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chủ

động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng bệnh. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp: tăng cường giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh nguy hiểm, xử lý kịp thời, hiệu quả, tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyến giám sát, đáp ứng, điều trị, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, các ổ dịch tại cộng đồng. Triển khai tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực cách ly, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, hạn chế thấp nhất số người chết do các bệnh truyền nhiễm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các dịch vụ ăn

uống, thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể, để phòng tránh các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới một tuổi đạt hơn 95% quy mô xã, phường, thị trấn. Vì qua theo dõi cho thấy, do chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, các địa phương có di biến động dân cư lớn, các bệnh sởi, ho gà, bạch hầu có chiều hướng gia tăng đối với các trẻ trong độ tuổi tiêm chủng... Bộ Y tế cũng đề nghị, UBND các cấp bảo đảm đủ kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch tại



địa phương mình. Đồng thời, người dân cần thực hiện đầy đủ các nội dung khuyến cáo mà ngành Y tế đưa ra như: Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; bảo đảm vệ

sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín; tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Khi có dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị, nhất là không tự ý điều trị tại nhà...